



8 กันยายน 2558 หน้า 10

## ถึงอนุกรรมการ-เร่งโครงการสร้าง

### กยท.ควบ 3 องค์การเน้น “จีวแต่แจ้ว”

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด คือ ชุดแรก ออกกฎข้อบังคับต่างๆตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ชุดที่สอง ดำเนินการโอนทรัพย์สินจาก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง และชุดที่สามดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีความสำคัญมาก ที่ผ่านมามีการประชุมพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายจนได้ข้อสรุปว่า ในระยะแรกจะดำเนินโครงสร้างที่ไม่ใหญ่โตมาก เน้น “จีวแต่แจ้ว” พร้อมนำระบบไอทีเข้ามาใช้มากขึ้น ให้เป็นองค์กรไฮเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้จะต้องสามารถรองรับบุคลากรจากทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวได้ครบทั้งหมด โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่จะต้องปรับให้เหมือนกันและมีมาตรฐานเดียวกัน

“นอกจากนี้ตำแหน่งของบุคลากรที่โอนย้ายจะต้องเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมอีกด้วย ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจัดสรรพอสมควรแต่จะไม่เกิน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมาอย่างแน่นอน รวมทั้งการสรรหาผู้ว่าการ กยท.คนใหม่ จะต้องได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย” นายวีระศักดิ์กล่าว.



ตั้ง “การยางแห่งประเทศไทย” ที่เมืองคอน หวังสร้างเครือข่ายเกษตรกรยกระดับคุณภาพและราคา

(08/09/2558)

นครศรีธรรมราช - หน่วยงานเกี่ยวกับยางพาราของ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งระบบถูกยุบรวมเป็น “การยางแห่งประเทศไทย” ทำความเข้าใจเกษตรกร เร่งสร้างเครือข่ายเพื่อปรับทิศทางการผลิตตั้งแต่จากชาวสวน พร้อมยกระดับคุณภาพ และราคายาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบัติงานการยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยางพาราทุกหน่วยงานที่จะต้องถูกยุบ และควบรวมเป็นการยางแห่งประเทศไทย โดยมี นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สกย.ปฏิบัติงานการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เข้าปาฐกถาทำความเข้าใจต่อเกษตรกร หลังจากที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ได้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา เร่งทำความเข้าใจต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกรชาวสวนยาง และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสหกรณ์ชาวสวนยางทุกระดับเพื่อสร้างความเข้าใจ และปรับวิธีการดำเนินงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้น ภายใต้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ที่มีความครอบคลุมผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับต่อยางพาราของไทย ไปจนถึงคนรับจ้างกรีดยาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สกย.ปฏิบัติงานการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยมีผลบังคับใช้ ทุกหน่วยงานจะต้องถูกยุบรวมเพื่อให้ขึ้นตรงต่อการยางแห่งประเทศไทยโดยตรง เพื่อความเป็นเอกเทศ ยังได้เร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อเร่งการลดต้นทุน และสร้างกำลังการผลิตได้จากฐานราก ขณะที่แนวทางการช่วยเหลือราคาขายพาราขณะนี้ได้เตรียมโครงการชดเชยส่วนต่างของราคาให้แก่เกษตรกรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ประเมินในส่วนของราคาตลาด และความเหมาะสมของส่วนต่างให้สอดคล้องต่อต้นทุน ซึ่งแนวทางนี้จะถูกเสนอไปยัง ครม.อีกครั้งเพื่อขออนุมัติ ซึ่งหาก ครม.อนุมัติสามารถเริ่มกระบวนการได้ทันที

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2558





8 กันยายน 2558 หน้า 10

## โครงสร้างกยท. เน้น 'จิวแต่แจ่ว' เข้าสู่ยุคไฮเทค

● โครงสร้าง กยท.ใกล้คลอด ตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด เร่งดำเนินการควบรวบ 3 องค์การ เน้น "จิวแต่แจ่ว" นำระบบไอทีมาใช้ทำงาน พร้อมประกาศก้าวเข้าสู่ยุคไฮเทค มั่นใจจะแก้ปัญหาพัฒนายางพาราของไทยให้เข้มแข็งได้ในทุกระดับ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 ชุดคือ ชุดแรกออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ชุดที่สอง ดำเนินการโอนทรัพย์สิน จาก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง และชุดที่สาม ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยระยะแรก จะดำเนินโครงสร้างที่ไม่ใหญ่โตมากนัก เน้น "จิวแต่แจ่ว" พร้อมนำระบบไอทีเข้ามาใช้มากขึ้น

"นอกจากนี้ตำแหน่งของบุคลากรที่โอนย้ายจะต้องเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมอีกด้วย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจัดสรรพอสมควร แต่จะไม่เกิน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมาอย่างแน่นอนรวมทั้งการสรรหาผู้ว่าการ กยท.คนใหม่ จะต้องได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย" นายวีระศักดิ์กล่าว

ส่วนคณะกรรมการจำนวนทั้งหมด 15 คน นั้น เป็นกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 7 คน ขณะนี้ได้ครบแล้ว ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ว่าการ กยท. สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน จะเร่งดำเนินการสรรหาจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบการยางด้านการค้าจำนวน 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบการยางด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 คน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ส่วนตำแหน่งประธานกรรมการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งเช่นกัน โดยทั้งหมดจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 120 วันอย่างแน่นอน



8 กันยายน 2558 หน้า 12

## บริษัทจีนยื่นขอรับมอบยางพารา เชื่อเล่นแฉ่หวังกดราคาซื้ออีก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างติดตามการส่งมอบยางพาราในสต็อกรัฐบาลจำนวน 4 แสนตัน ซึ่งทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท ไชน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด มีกำหนดสิ้นสุดส่งมอบงวดแรกในวันที่ 21 กันยายนนี้ จำนวน 2 แสนตัน และในเดือนพฤษภาคม 2559 อีก 2 แสนตัน แต่จนถึงขณะนี้บริษัทไชน่า ไทหนานฯ รับมอบไปเพียง 1.7-1.8 หมื่นตันเท่านั้น โดยให้เหตุผลยางพาราด้วยสภาพหรือเสื่อมสภาพและอยู่ในเกรดต่ำ เป็นสนิมแดง ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบชั้นคุณภาพยางของไทย ยืนยันว่ายางของไทยยังมีคุณภาพดี ไม่ได้เสื่อมไปทั้งหมด ส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงและต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ทำให้ส่งมอบล่าช้า ซึ่งทางบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ยืนยันข้อเสนอว่าหากจะให้รับมอบต้องมีการลดราคาด้วยในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทไชน่า ไทหนานฯ ต้องการกดราคาซื้อซื้อ ถือว่าไม่เป็นธรรม

แหล่งข่าวกล่าวว่ สัญญาการระบาย

ยางในสต็อก 4 แสนตัน แบ่งเป็น 1.ยางที่รับซื้อภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ปี 2554 รวม 2 แสนตัน วงเงินดำเนิน 2.1 หมื่นล้านบาท ทำสัญญาซื้อขายและส่งมอบรวม 10 เดือน จะสิ้นสุดสัญญาส่งมอบในวันที่ 21 กันยายนนี้ และ 2.ยางที่รับซื้อภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่มีนายอำนวยการประติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ผลักดัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 รวม 1.8 แสนตัน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2 หมื่นล้านบาท รับซื้อยางไปแล้วรวม 1.2 หมื่นล้านบาท ทำสัญญาซื้อขายและส่งมอบรวม 18 เดือน สิ้นสุดสัญญาส่งมอบพฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ยางพาราภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ ปี 2554 หากสามารถส่งมอบตามสัญญาทั้งหมดรัฐบาลจะขาดทุน 10,000 ล้านบาท เนื่องจากรับซื้อในราคารวมค่าบริหารจัดการที่ กก.ละ 108 บาท ขายให้กับไชน่า ไทหนานฯ เฉลี่ย กก.ละ 63 บาท หากยางดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบได้ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายสะสม และขาดทุนมากขึ้นไปอีก





8 กันยายน 2558

## ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ยางแผ่นดิบ	42.61	(07/09/58)
ยางแผ่นรมควันชั้น3	44.66	(07/09/58)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	41.00	↑ 0.50
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน	38.00	(07/09/58)

## คาดการณ์ราคาขางวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ ทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยลบจากเงินเยนแข็งค่าและนักลงทุนชะลอการซื้อเพื่อรอดูการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ส่วนปัจจัยบวกมาจากเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 1.2 จากรายงานเบื้องต้นที่หดตัวร้อยละ 1.6



## สมาคมอุตสาหกรรมยางอินเดียต้องการตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการส่งออกยางของอินเดีย

(08/09/2558)

สมาคมอุตสาหกรรมยางอินเดีย (AIRIA) ต้องการตั้งคณะกรรมการที่ทุ่มเทเพื่อเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

ประมาณร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตโดยวิสาหกิจขนาดเล็กมาก ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME) เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก อุตสาหกรรมส่วนนี้มีหน่วย MSME ด้านยาง 5,000 หน่วย ผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ 35,000 ชนิด มีรายได้จากการส่งออกระหว่างปี 2557-2558 และระดับ 175,000 ล้านบาท

AIRIA ระบุว่า การส่งออกยางขณะนี้สนับสนุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความทุ่มเทเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

นาย Mohinder Gupta นายกสมาคมอุตสาหกรรมยางอินเดีย กล่าวในรายงานว่า ภารกิจใหม่ของรัฐบาลอินเดียคือ การผลิตสินค้าในอินเดียและการใช้ทักษะแรงงานของอินเดีย ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ก็โดยการมุ่งเน้นการใช้แรงงานเข้มข้น และกระจายออกไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา: <http://rubberjournalasia.com>, 02/09/2015



### ยางล้น ใกล้เคียงท้ายจีน-สหรัฐฯซื้อเพิ่ม คาดทั้งปีปริมาณบวกแต่มูลค่าติดลบ (08/09/2558)

เก็พินรงรอนำน้ำมันผ่นผวน-เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ทำส่งออกยางพาราไทยปีนี้ คาดแงมูลค่าลดลง 12% ส่วนด้านปริมาณเชือยังขยายตัวได้ 3-5% ล้นรัฐบาลจีนเอาอยู่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผ่ากัทีมเศรษฐกิจใหม่รัฐบาลประยุทธ์มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร ขณะเตรียมเปิดเวที 3 ประเทศถกแก้ราคายาง 15 ก.ย.นี้

นายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแนวโน้มราคาและการส่งออกยางพาราของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่า จาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 37-38 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายส่งเคราะห์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60 % ของความต้องการใช้ยางในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามมีผลถึงราคาขงธรรมชาติปรับตัว ลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 ส่งออกไปแล้วมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขยายตัวลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดในเดือนที่เหลือของปีนี้การส่งออกยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นขณะที่ความต้องการใช้ยางในประเทศในปีนี้อาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% และปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 15%

"ปัญหาใหญ่ของการส่งออกยางพาราของไทยอยู่ที่จีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจภายในของเขา แต่มั่นใจว่ารัฐบาลจีนเอาอยู่ จากในช่วง 7 เดือนแรกการนำเข้ายางพาราของจีนลดลง 13% แต่คาดว่าจากนี้ไปจีนจะนำเข้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากสต็อกเริ่มลดลง ซึ่งก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด"

นายหลักชัย กล่าวอีกว่า คาดการส่งออกยางพาราของไทยในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3-5% โดยคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน จากปีก่อนส่งออกได้ 3.7 ล้านตัน ส่วนในแง่มูลค่าน่าจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 12% (ปี 2557 ไทยส่งออกยางพารามูลค่า 6.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือรูปเงินบาทที่ 1.93 แสนล้านบาท) ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลต่อราคาขงธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ายางรายใหญ่ที่เอกชนยังมีความ มั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะยังรับมือปัญหาเศรษฐกิจภายในได้"

ส่วนราคาขงหลังจากนี้คงอยู่ในภาวะชะลอตัวคงไม่ผ่นผวนไปมากกว่านี้ โดยปัจจุบันราคาขงพารา ในส่วนของยางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วยอยู่ที่ 40-45 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแนวโน้มราคาขงพาราในปี 2559 คาดจะขยับขึ้นไป 60 บาทต่อกิโลกรัมตามภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมันที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้น

"ในระยะสั้น ๆ นี้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งปีนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งส่งออกและใช้ในประเทศน่าจะอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯและคาดว่าปีหน้าจะขยับเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เห็นได้ จากตัวเลขการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนในไทยถือว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตยางรถยนต์ ประกอบกับอานิสงส์ที่สหรัฐฯอเมริกาได้ใช้มาตรการเก็บภาษีเพิ่มเพื่อต่อต้าน การทุ่มตลาด(เอ็ด)สินค้าขงรถยนต์จากจีน มีผลให้สหรัฐฯหันมาสั่งซื้อสินค้าจากอาเซียน โดยเฉพาะจากไทยเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีการชักชวนผู้ผลิตขงรถยนต์จากจีนเข้ามาตั้งโรงงานใน ไทยเพื่อเลี่ยงผลกระทบ และจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยได้ในอนาคต

"ในวันที่ 15 กันยายนนี้ภาครัฐและเอกชนของ 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย จะมีการประชุมเรื่องราคาขง โดยรอบนี้จะจัดประชุมที่มาเลเซีย เนื้อหาสาระจะเป็นการร่วมมือกันในการผลักดันราคาขงให้ไปทิศทางเดียวกัน"

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2558



เกษตรฯ การันตียางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 แชมป์แห่งอาเซียน (08/09/2558)

กรมวิชาการเกษตรการันตียางพารา "พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251" ครองแชมป์แห่งอาเซียน ซึ่งศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุด หากสภาพพื้นที่เหมาะสมบวกรจัดการดี น้ำยางฟุ้งปรืด 500-700 กก./ไร่/ปี เกษตรกรหันใช้เพิ่มขึ้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางมีความตื่นตัวในการเลือกใช้ยางพันธุ์ดีมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา "พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251" หรือ "อาร์อาร์ไอที251" (RRIT 251) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประกาศให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี 2543 ถือเป็นพันธุ์ยางที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และพื้นที่ปลูกยางใหม่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้มากกว่าพันธุ์อื่น เนื่องจากยางพันธุ์ดังกล่าวมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุดของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เชื่อกันว่า สามารถแข่งขันกับพันธุ์ยางของประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียได้

ยางพันธุ์สถาบันวิจัย 251 มีจุดเด่น คือ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างเปิดกรีดเจริญเติบโตปานกลาง มีความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก ที่สำคัญยังให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงมาก ในพื้นที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 462 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM600 ประมาณ 57% และพื้นที่ปลูกยางใหม่ ให้ผลผลิต 8 ปีกรีดเฉลี่ย 343 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 คิดเป็น 59% นอกจากนี้ ยังมีจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งน้อยด้วย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า มีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายรายนำยางพันธุ์สถาบันวิจัย 251 ไปปลูก เช่น พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า หลังเปิดกรีดยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ให้ผลผลิตน้ำยางสูงถึง 500-700 กิโลกรัม/ไร่/ปี อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรปลูกยางพันธุ์นี้ในสภาพพื้นที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการแปลงที่ดีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรการันตีว่า จะได้ผลผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกยาง และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดให้พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็นหนึ่งใน 12 พันธุ์ยางชั้น 1 นับเป็นยางพันธุ์ดีที่ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก ถือเป็นพันธุ์ยางที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศในขณะนี้ และมั่นใจว่าเป็นพันธุ์ยางที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน จึงได้รับความนิยมสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ยางพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม600 (RRIM600) กลับลดลงเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องอ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอพธอรา และโรคใบจุดก้างปลา" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (วันที่ 6 กันยายน 2558)





## มาเลเซียปรับมาตรการจูงใจสำหรับเกษตรกรผลิตยาง (08/09/2558)

กระทรวงอุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซียได้ปรับมาตรการจูงใจการผลิตยาง (Rubber Production Incentive Scheme; IPG) เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจำนวน 300,388 รายของมาเลเซียจะไม่ยากจนลงไปอีกหากราคายางตกลงไปมาก

กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 100 ล้านริงกิต ตามแผนช่วยเหลือสำหรับมาตรการ IPG ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเหลือชาวสวนยางถ้าหากราคายาง SMR 20 (FOB) ตกลงถึง 4.60 ริงกิตต่อกิโลกรัม หรือต่ำกว่า โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับยางก้อนถ้วย 30 เซ็นต่อกิโลกรัม น้ายางข้น 90 เซ็นต่อกิโลกรัมยาง และยางแผ่นดิบ 60 เซ็นต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับเนื้อยางแห้ง

แต่ภายใต้มาตรการ IPG ที่จะปรับใหม่นี้ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือหากราคายางลดลงเป็น 5.10 ริงกิตต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 4.60 ริงกิตต่อกิโลกรัม อัตราการช่วยเหลือยังเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดเป็นอัตราคงที่ ปรับเป็นการช่วยเหลือระหว่าง 10 เซ็นจนถึง 1.45 ริงกิตต่อกิโลกรัมสำหรับยางก้อนถ้วย มาตรการ IPG ที่ปรับใหม่นี้ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป

การดำเนินการมาตรการ IPG ของกระทรวงอุตสาหกรรมฯ นี้ ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรรายย่อยจะยังคงผลิตยางต่อไปเพื่อรักษาระดับการผลิตยางธรรมชาติของประเทศให้ได้ 700,000 ตันต่อปี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น การผลิตถุงมือยาง และลดการนำเข้ายางธรรมชาติ

ที่มา: <http://rubberjournalasia.com>, 04/09/2558



ภาวะยาง AFET: ปริมาณซื้อขาย 159 สัญญา รหัสตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่น-ดุลการค้าเงิน  
(08/09/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 39.23 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 159 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ 98 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงค่ำวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเพิ่มขึ้น 173,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค.ต่ำกว่าที่คาดไว้จากระดับ 245,000 ตำแหน่งในเดือนก. ค. ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 5.1% จาก 5.3% ในเดือน ก.ค. ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ข้อมูลด้านแรงงาน สหรัฐยังไม่มีความชัดเจน อาจจะต้องรอถึงการประชุม FOMC ในช่วง 16-17 กันยายน (เวลาท้องถิ่น) ปัจจัยสำคัญ วันที่ 8 ก.ย.มีรายงาน GDP ไตรมาสที่ 2 ญี่ปุ่น กับดุลการค้าของประเทศจีน คำแนะนำ ถ้ารับความเสี่ยงน้อยไม่มีสถานะ Wait & See ที่แนว 48 /ถือฝั่ง Short ถือต่อไป AFET แนวด้าน 56.0 / 54.0 / 53.0 บาท ด้านย่อย 51.20-51.40 / 50.0 แนวรับ 50.0 / 48.0 บาท (หลุด 48 เจอ 46-42) TOCOM แนวรับ 170/160 ต้องยืนเหนือ 185-190 (ยังไม่มีสัญญาณ Technical Rebound อย่างน้อยควรรอราคา देंกลับไปที่ 168.5-170-175 ก่อน) SHFE แนวรับ 11300/11000 ต้องยืนเหนือ 11500-11800

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,008 สัญญา เพิ่มขึ้น 42 สัญญา ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย  
OCT 15 46.00 - 0

NOV 15 47.25 - 0

DEC 15 47.80 47.75 4

JAN 16 47.95 - 0

FEB 16 48.20 - 0

MAR 16 48.40 49.35 42

APR 16 48.15 49.40 113  
รวม 159

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 7 กันยายน 2558)



คว่ำรถน.เป็นการเมือง ไม่เกี่ยวปากท้อง! "ยางใต้"จี้รบ.ดูราคายาง-"เต็นท์รถ"โดนลูกโซ่  
(08/09/2558)

วันที่ 7 ก.ย. นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการคว่ำ รถน. ว่า เป็นเรื่องของการเมือง ชาวสวนยางไม่เกี่ยวข้อง เพราะเรื่องยางเป็นเรื่องของปากท้องพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

วันนี้ ในส่วนของชาวสวนยางกำลังเร่งผลักดันให้มีการปฏิรูปอย่างแท้จริง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง รัฐบาลเองจะต้องมีการเตรียมวางแผนให้ดี จะให้ต่างประเทศมาซื้อยางจากเกษตรกรก็เป็นไปไม่ได้ เพราะสงครามเศรษฐกิจจะระหว่าง อเมริกา และจีน จะส่งผลกระทบต่ออีกยาวนาน ขณะที่ผลผลิตของยางพารานั้นก็ยังมีออกมาทุกวัน

อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะจัดออกมาใช้ในรอบนี้ ไม่มีอะไรดีเท่ากับนำยางที่มีอยู่ในประเทศเอาออกมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นราคายางพารา เกษตรกรเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เตรียมตัวออกมาประท้วงกันบนถนนไม่ว่าจะเป็นที่ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด สีแยกปอหล่อ อ.เขียร์ใหญ่ หรือที่ จ.ตรัง จ.กระบี่ และจ.สุราษฎร์ธานี เดือดร้อนจริงๆ และว่าในวันที่ 18 กันยายนนี้ จะมีการประชุมคัดเลือกบอร์ดยาง จะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสต็อกยางและเร่งริบหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายศรัทธัยสุทธิบุญ เกษตรกรชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ตลาดยางพาราวันนี้ ราคารับซื้อในสวน ยางแผ่นตกอยู่ที่ 40 บาทกว่าๆ เมื่อเป็นแบบนี้ก็ตายอย่างเดียว ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายยางพาราที่ตลาดกลางยางพารา จ.นครศรีธรรมราช ในวันนี้พบว่า ราคายางแผ่นดิบ 42.99 บาท/กก. ยางความชื้น 41.89 บาท/กก. ราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น 40.80 บาท/กก. ราคาน้ำยางสด 38.75 บาท/กก. โดยเฉลี่ยแล้วราคาคงจากเดิม 1.00-1.20 บาท

เพื่อนของตนที่เปิดเต็นท์ขายรถมือสองบอกขายเต็นท์ไม่ไหวแล้ว วันนี้ชาวสวนยางติดหนี้ไม่จ่าย บางราย 5-6 เดือน วันนี้ส่งเรื่องฟ้องศาลวันละ 20-25 ราย ขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่นแล้ว ไม่รู้ว่ารัฐบาลเข้าใจหรือไม่ว่าชาวสวนยางเดือดร้อนจริงๆ

ด้าน นางสาวจรรยา ประโมพิม เจ้าของเต็นท์รถจรรยาจารย์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า วันนี้ทุกเต็นท์เจอสภาพแบบเดียวกัน คือลูกค้าค้าง 2-3 เดือน จ่าย 1 เดือน แต่จะไม่พยายามให้ครบ 3 เดือนเพราะจะมีค่าติดตามค่าทวงถามยุ่งยาก บางรายนิ่งเฉยก็มี บางรายนำรถส่งคืนก็มี บางรายหายทั้งคนทั้งรถก็มี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม ยอมรับว่ายางและปาล์มคือเส้นเลือดเส้นใหญ่ของเกษตรกร

ที่มา matichon Online (07/09/58)